

## THÔNG BÁO

Như anh chị em đã nghe, theo quy định của chính quyền tiểu bang Victoria, từ cuối tuần này số người được phép tham dự các nghi thức trong nhà thờ là 20 người, với điều kiện tất cả những ai đến dự đều đã được chích ngừa đủ 2 lần. Nếu bất cứ người nào trong số đó chưa được chích ngừa đủ hai lần thì số người được phép tham dự giảm xuống chỉ còn 10.

Cộng Đoàn chúng ta sẽ áp dụng quy định mới tại Trung Tâm Vinh Sơn Liêm bắt đầu từ thánh lễ chiều Thứ Bảy 23 tháng 10.

Vì số người tham dự còn bị giới hạn, nên thánh lễ trực tuyến vẫn cần được duy trì. Do đó, những anh chị em đã giúp cho thánh lễ trực tuyến trong nhiều tuần qua sẽ vẫn tiếp tục. Như vậy, còn lại 15 người khác trong cộng đoàn có thể ghi danh tham dự thánh lễ, với các điều kiện như sau:

1. Đã được chích ngừa đủ 2 lần, và mang theo chứng chỉ chích ngừa để chứng minh khi đến Trung Tâm, chứng chỉ phải được in trên giấy để người chịu trách nhiệm ghi danh có thể nhận ra dễ dàng và nhanh chóng, tránh mất quá nhiều thời giờ trước thánh lễ. Cũng xin lưu ý: Những ai không có chứng chỉ chích ngừa xin đừng ghi danh; còn những người đã được ghi danh, nhưng khi đến Trung Tâm không mang theo chứng chỉ chích ngừa, xin lỗi chúng tôi cũng không dám cho vào, để tránh bị phạt tiền (\$5,500), và có thể còn bị tạm ngưng hoạt động.
2. Mỗi người chỉ ghi danh dự thánh lễ một tuần một lần, như thế sẽ có khoảng 100 người trong Cộng Đoàn Vinh Sơn Liêm được đến Trung Tâm dự lễ một lần trong tuần.
3. Để tham dự thánh lễ, xin ghi danh với chị Quách Thị Sáng, số điện thoại **0434 361 579**. Xin nhắc lại, mỗi người chỉ ghi danh mỗi tuần một thánh lễ.

Biết rằng ai cũng thiết tha mong muốn được dự lễ thường xuyên, nhưng vì những hạn chế do chính quyền quy định, chúng ta không thể làm gì hơn. Chúng tôi mong anh chị em thông cảm và kiên nhẫn. Hy vọng sau hai tuần, khi có luật cho phép số người tham dự nhiều hơn, chúng ta sẽ có cơ hội đến với nhau thường xuyên hơn.

Xin cảm ơn anh chị em.

Linh Mục Tuyên Úy

Cộng Đoàn Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm.